



BẢNG THUYẾT MINH Ý TƯỞNG



- Khi ta gọi tên huyện Kim Bảng thì **Chùa Ngọc** chính là biểu tượng có tính đại diện cao nhất, toát lên hơi thở, văn hoá, bản sắc ngàn đời của huyện Kim Bảng. Với giá trị đặc biệt là ngôi chùa độc nhất vô nhị tại Việt Nam được xây dựng mà không cần dùng vật liệu kết dính nên Chùa Ngọc xứng đáng được xem hình ảnh tiêu biểu cho vùng đất, con người huyện Kim Bảng trong kỷ nguyên mới.
- Hiện lên tại vị trí trung tâm logo, **Chùa Ngọc** chính là biểu tượng có tính đại diện cao nhất, toát lên hơi thở, văn hoá, bản sắc ngàn đời của huyện Kim Bảng. Với giá trị đặc biệt là ngôi chùa độc nhất vô nhị tại Việt Nam được xây dựng mà không cần dùng vật liệu kết dính nên Chùa Ngọc xứng đáng được xem hình ảnh tiêu biểu cho vùng đất, con người huyện Kim Bảng trong kỷ nguyên mới.
- Xa xa, phía sau Chùa Ngọc, hình tượng **những ngọn núi đá vôi** hùng vĩ tuyệt đẹp trên mặt hồ thể hiện cho dạng địa hình địa chất đặc thù của huyện Kim Bảng. Hình tượng dãy núi đá vôi trải dài mênh mông tái hiện không gian thiên nhiên rộng lớn của **Hồ Tam Chúc**, là cảnh đẹp non nước hữu tình, say đắm lòng người của huyện Kim Bảng. *Nét đồ hoạ uốn lượn mềm mại* dưới chân Chùa Ngọc chỉ thị cho dòng chảy êm đềm của **sông Đáy** và **sông Nhuệ**, là hai dòng sông lớn chảy qua địa phận huyện Kim Bảng, chứng kiến biết bao đổi thay lịch sử trọng đại của huyện Kim Bảng.
- Hình tượng Chùa Ngọc kết hợp với những ngọn núi đá vôi và hoà quyện cùng mặt nước Hồ Tam Chúc thơ mộng vẽ nên khung cảnh hoành tráng của **Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao** vô cùng nổi tiếng, đây là điểm đến thu hút nhất của huyện Kim Bảng, là nguồn thu du lịch lớn giúp nền Kinh tế huyện Kim Bảng ngày càng phát triển, đồng thời quảng bá được hình ảnh huyện Kim Bảng đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.
- Ôm trọn lấy các hình tượng trong logo, hình tượng **Bông hoa Sen bung nở** thể hiện cho ý nghĩa: *“Kim Bảng là vùng đất Phật, là Danh thắng có vẻ đẹp tạo tác từ thiên nhiên hùng vĩ, quy mô mà bất kỳ ai khi đến Kim Bảng nhất định phải ghé thăm. Hoa Sen “bung nở” cũng như chính nền Kinh tế huyện Kim Bảng không ngừng tăng tốc và phát triển liên hồi, hướng đến trở thành một đơn vị vững mạnh, năng động, có đời sống văn minh, hiện đại của tỉnh Hà Nam.”*